

ระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๓) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  
วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุมสภา	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม ๓.๑ กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ๓.๒ กระทู้ถามสดของนายเอกกวิน โชคประสพพรวย เรื่อง การทิ้งเลนโคลนจากการลอกท่อ และการตรวจงานจากการลอกท่อในพื้นที่เขตราชเทวี	
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่ค้างพิจารณา	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องที่เสนอใหม่ ๗.๑ ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนเพชรเกษม ให้กับกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖) ๗.๒ ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖) ๗.๓ ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครหารือกรมบัญชีกลาง ประเด็นปัญหากรณีการให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ๗.๔ ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธีรนัยธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ จากยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร ๗.๕ ญัตติของนายประพจน์ หาญกิจจะกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไข ปัญหาการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ๗.๖ ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการรับส่งสินค้า ๗.๗ ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖)	
ระเบียบวาระที่ ๘	เรื่องอื่น ๆ	(ถ้ามี)